

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๐๗๑



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๘๐๓
ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๘/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๙๒๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ได้จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เพื่อนำไปจัดสรรให้หน่วยงานการศึกษาล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตรา
จากผลการเกษียณอายุราชการของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)
รวมถึงหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งอัตราดังกล่าวยังไม่สามารถใช้ได้จนกว่า ก.ค.ศ. มีมติจัดสรรคืน
ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ก.ค.ศ. มีมติจัดสรรคืนอัตรา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
นำอัตราที่ได้รับจัดสรรบริหารจัดการตามความสำคัญ จำเป็น โดยดำเนินการตามแนวปฏิบัติหนังสือที่อ้างถึง ๑
และจัดส่งคำสั่งการกำหนดตำแหน่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบด้วย ทั้งนี้
เมื่อนำอัตราที่ได้รับจัดสรรคืนไปใช้ในการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งแล้ว ขอให้รายงานสำนักงบประมาณ
เพื่อทราบภายใน ๓๐ วัน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

สำหรับการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาโดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (การเคลื่อนย้ายอัตรากำลังระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตรากำลัง โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖ - ๓๘